

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวรอบแคบ แม้อัลล์ถูกกดดันจากความเห็นประธานเฟด

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ แม้อัลล์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะกดดันดอลลาร์ แต่การชะลอตัวของกระแสเงินลงทุน และความกังวลต่อปัญหาหนี้ในยุโรป ทำให้เงินบาทไม่เคลื่อนไหวมากนัก

*ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินในการซื้อขายเซาน์ที่ตลาดเอเชีย โดยพยายามตีตัวขึ้นหลังจากความเห็นของนายเบน เฮอร์นันเก ประธานเฟด ได้หนุนการคาดการณ์ว่า ดอกเบี้ยของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง

*นายเบนเฮอร์นันเก ประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐว่ามีความมีดมน โดยยอมรับว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่า จะออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

*ความเห็นของนายเบนเฮอร์นันเก ออกมาหลังจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของเงินเดือนเมื่อวานนี้ว่า จีนควรป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองสินทรัพย์สหรัฐ "มากเกินไป" ขณะที่สหรัฐอาจจะดำเนินนโยบายเพื่อทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

*ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงหนุนยุโรปให้ปรับตัวขึ้น แต่ความวิตกเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ยุโรปอาจชะลอการแข็งค่าของยูโร โดยหนังสือพิมพ์เยอรมนีรายงานโดยอ้างคำกล่าวของรอมว.คลัง เยอรมนี ว่า กรีซต้องการความช่วยเหลือใหม่จำนวนมากจากยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

*ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่เทรดเดอร์คาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลีย จะไม่ปรับตัวขึ้นมากนัก เนื่องจากการลดลงของความเสี่ยงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังธนาคารกลางออสเตรเลีย มีความเห็นเชิงรุก น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดตัวถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.300 บาท

*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.26/34 จาก 30.26/30 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.29/32 จาก 30.27/30 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.87/88 จาก 80.04 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4657/59 จาก 1.4688 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"sentiment ดอลลาร์อาจไม่ตึงในช่วงนี้ แต่ยุโรปเองก็ไม่ได้ถือว่าดีมากเท่าไร แล้วก็วิ่งมาพอสมควรแล้ว บาทเราก็เลยไม่ได้ไปไหนมาก" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป และปริมาณธุรกรรมไม่น่าจะหนาแน่นมากนัก เนื่องจากกระแสเงินทุนที่ชะลอตัวลงไปบ้างก่อนการเลือกตั้งในก.ค.นี้ ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศ ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยมองแนวตันของเงินบาทไว้ที่ 30.25/23 และแนวรับที่ 30.35

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้